



ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และได้ดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่ใช้สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบ และไม่มีสิทธิเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น มาเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ดังนี้

วัน เวลาสอบ	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่สอบ
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.	๑๐๐๐๑ - ๑๐๐๑๐ จำนวน ๓ ราย	ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

- ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
- เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและเลขประจำตัวสอบ
- ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบ

๔. ไปถึง...

๔. ไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ ภายหลังที่การสัมภาษณ์ได้ดำเนินไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ อาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการ สัมภาษณ์ก็ได้

๕. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการ สอบโดยเคร่งครัด

๖. ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบสัมภาษณ์กับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ กำหนดให้เท่านั้น

๗. เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับ ผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบสัมภาษณ์ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่เข้าสอบสัมภาษณ์อยู่

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบในข้อ (ค) อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการเลือกสรร

อนึ่งสำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่อาจให้เข้าสอบ ทั้งนี้ ตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๘/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

(ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในนักวิชาการเงินและบัญชี ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัด และทางเว็บไซต์ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี <https://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/odpc๖> และทางเว็บไซต์กรมควบคุมโรค <http://www.ddc.moph.go.th> หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นางรวีสรา จิรโรจน์วัฒน์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
แนบท้ายประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นักวิชาการเงินและบัญชี

<u>เลขประจำตัวสอบ</u>	<u>ชื่อ</u>	<u>นามสกุล</u>
๑๐๐๐๑	นางสาวอริสา	สีธานนท์
๑๐๐๐๓	นางสาวธนชนก	สุระพรหมพิมุข
๑๐๐๐๘	นายศิวัช	จิตต์อัมพร